

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường *Giáo học và THCS Quận Hà Đông*

Báo Tiền phong xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới Ban Giám hiệu nhà trường.

Thực hiện Chi thị 02 ngày 21/04/1998 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc mua, đọc và tham gia viết tin, bài cho báo chí của Đoàn”, Báo Tiền phong là Cơ quan Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Báo có bề dày truyền thông gần 70 năm đồng hành và sát cánh cùng thế hệ trẻ với nhiều ấn phẩm chính thống dành riêng cho lứa tuổi học sinh như Hoa Học trò, Thiên thần nhỏ, Lớp học mật ngữ, đặc san và sách.

Các ấn phẩm của Báo Tiền phong luôn có nội dung sâu sát với thực tế đời sống học đường, là một kênh hỗ trợ kiến thức ứng dụng và kiến thức văn hóa xã hội và là cầu nối giữa học sinh với thầy cô, bạn bè, nhà trường và gia đình. Nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề thời sự học đường có giá trị nhân văn sâu sắc, bám sát tâm lý lứa tuổi, mang tính khoa học và giáo dục cao. Đồng thời các ấn phẩm cũng là phương tiện giải trí hữu ích, hướng dẫn các kỹ năng chăm sóc sức khỏe, xử lý các tình huống thiết thực trong cuộc sống, đồng thời giúp các em có văn hóa đọc lành mạnh trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Đặc biệt các ấn phẩm còn là kênh kết nối giúp các em giải tỏa những căng thẳng sau đại dịch.

Bên cạnh đó, Báo thường xuyên tổ chức các cuộc thi viết, cuộc thi kiến thức, diễn đàn bổ ích như “Điều em muốn nói” và có nhiều giải thưởng hấp dẫn để học sinh các trường có thể “khoe” những sản phẩm học tập của mình như các bài văn hay, sáng tác văn thơ, vẽ tranh và những sáng kiến thú vị của tuổi học trò.

Trong năm học 2022–2023, báo Tiền phong rất mong nhà trường tạo điều kiện cho công tác truyền thông và việc phát triển văn hóa đọc được đồng hành cùng học sinh hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của trường!

(Mọi thông tin của Trường xin gọi cho đ/c: Nguyễn Thị Thanh -
0903.444897; đ/c: Trần Nam - 0913.592848; 024.39439664)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lê Xuân Sơn